

Pháp luật TPHCM

Quỹ học bổng Vừ A Dính trao hơn 300 suất học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn

10/12/2024 11:58

(PLO)- Quỹ học bổng Vừ A Dính trao hơn 300 suất học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn. Trong đó, có 38 suất học bổng dành cho học sinh bị mất ba, mẹ trong đợt dịch COVID-19.



Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, cho biết trong 8.000 suất học bổng được trao trong năm nay có khoảng 5.000 suất học bổng cho dân tộc và 3.000 suất cho biển đảo.

Theo bà Trương Mỹ Hoa, đợt trao học bổng này cũng là đợt gần cuối của năm 2024. Các em thụ hưởng học bổng ở 6 đơn vị có nhiều nỗ lực, cố gắng đạt được kết quả tốt trong học tập.

"Học bổng này không phải là số tiền mà là lòng tin từ các quỹ học bổng trong việc trao học bổng. Chúng tôi cũng mong các em học sinh, sinh viên nhớ rằng dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nhưng các em luôn có sự quan tâm của cộng đồng, xã hội" – bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ.



Hơn 300 suất học bổng được trao cho học sinh, sinh viên

Theo đó, tại chương trình, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 220 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học, thuộc các trường TH- THCS-THPT, trường dự bị đại học, sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM...

Mỗi suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng (dành cho sinh viên Đại học) và 1 triệu đồng (dành cho học sinh TH-THCS-THPT, trung cấp, dự bị đại học).

Bên cạnh đó, còn có 60 em là học sinh con cán bộ, công nhân viên (CB-CNV) Quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng TP.HCM (1 triệu đồng/suất) và 38 suất học bổng Chương trình "Vòng tay nhân ái" dành cho các em học sinh bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 (3 triệu đồng/suất).



Nhà văn Isabelle Muller, người thành lập quỹ Loan Stiftung trao 60 học bổng cho học sinh con CB-CNV Quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng TP.HCM.

Đặc biệt, bên cạnh các mạnh thường quân, trong đợt trao học bổng này của Quỹ học bổng Vừ A Dính còn có sự đồng hành của Quỹ Loan Stiftung. Quỹ này ra đời tại Đức, đóng góp 49 dự án tại Việt Nam, trong đó có 6 dự án đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính.



Bà Trương Mỹ Hoa trao giải thưởng Vừ A Dính cho nhà văn Isabelle Muller.

Cũng trong dịp này, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng đã hỗ trợ 2 tỉ đồng nhằm chung tay chăm lo tết cho các em học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19.



Ông Johnathan Hạnh Nguyễn hỗ trợ 2 tỉ đồng cho Quý Vũ A Dính.

Trong 25 năm hoạt động, Quý Vũ A Dính đã trao trên 125.000 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo; phát triển 5 dự án theo chiều sâu như dự án “Ươm mầm tương lai”, “Chấp cánh ước mơ”, “Mở đường đến tương lai”, “Thắp sáng tương lai” và dự án “Hỗ trợ sinh viên”.

Đặc biệt, chương trình “Vòng tay nhân ái” thực hiện từ năm học 2021-2022 đã hỗ trợ cho 130 học sinh trên 17 tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-9.

Từ đầu năm học 2024 – 2025 đến nay, Quỹ học bổng Vũ A Dính và CLB “Vi Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã đi trực tiếp và chuyển khoản đến 10 tỉnh, thành phố, 5 đơn vị quân đội, 4 đơn vị trường đại học trên cả nước, trao được 670 suất học bổng Vũ A Dính và 244 suất học bổng CLB.